

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เอาโลกพิจารณามันไม่แน่นอน

เราพยายามที่สุดที่จะให้ชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยวัตถุ และธรรมภายในใจ ธรรมก็เลิศ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศ ทาศาสนาใดแข่งไม่มี ในโลกนี้ไม่มีบอกชัดๆ เลย พุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลส พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนา ตรัสรู้แล้วค่อยมาสอนศาสนา แล้วก็ โลกวิทู รู้แจ้งนอกแจ้งในตลอดทั่วถึงศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่เลิศเลอ ในโลกนี้มีศาสนาเดียว เราไม่พูดเข้าข้างนั้นออกข้างนี้ ไม่เอนไม่เอียง เอาความจริงออกพูดกัน เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลส พระพุทธเจ้าสิ้นกิเลส เป็น โลกวิทู ทรงโลกวิทู รู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงหาได้ศาสนาเดียว

ศาสนานอกนั้นเราก็ไม่ได้ประมาท ก็ตามความรู้ความเห็นของคนที่จะยึดจะเกาะอะไรว่าถูกว่าดี เขาก็ยึดไปเกาะไป ความผิดพลาดเขาไม่ได้คำนึงละ แต่พุทธศาสนานี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นศาสนาของท่านผู้รู้จริง ๆ เป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลส ให้เราติดตามเกาะรอยกันไปด้วยภาคปฏิบัติตามพุทธศาสนาซิ คือเกาะรอยพระพุทธเจ้าไป พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของของศาสนา เกาะรอยเดินตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว เอ้า ก้าวเดินจะผิดที่ตรงไหน พิสูจน์กันได้ตรงนี้ละ

นี่ก็พิสูจน์มาตั้งแต่วันบวช ได้ ๗๓ ปีแล้ว เราบวชมาดูเหมือน ๗๓ ปีแล้ว บวชวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ นั้นละเป็นวันเราบวช ตั้งแต่เริ่มนั้นมาเรื่อย ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย เกาะธรรมเกาะวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา เกาะมาเรื่อยๆ ที่จะเอาหนักแน่นก็คือหยุดจากการศึกษาเล่าเรียน ที่นี้เอาจริง พิสูจน์จริงๆ คราวนี้การพิสูจน์ ศาสนาพระพุทธเจ้าพิสูจน์กิเลสอยู่กับใจของเรา จะแก้ด้วยอะไร กิเลสตัวนี้มันครอบงำสัตว์โลกอยู่ถึงสามโลกธาตุ ไม่มีใครแก้ได้ ไม่มีเครื่องมือใดแก้ได้ ครั้นแล้วก็ เป็นเครื่องมือของพระพุทธเจ้า คือธรรมพระพุทธเจ้าแก้ได้ นั้น

เพราะฉะนั้นศาสนานี้จึงเป็นศาสนาที่เลิศเลอ แก้กิเลสที่ครอบหัวใจสัตว์โลกให้ตายกองกันอยู่ขึ้นมาตั้งกับตั้งกับ คนหนึ่งก็กับกับกับกับกว่าจะพ้นได้ของง่ายเมื่อไร ก็ตายเกิดๆ เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติสูงๆ ต่ำๆ มาเรื่อยๆ อย่างนี้ เพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตาย จิตดวงนี้ตายไม่เป็น ถึงจะตกนรกหมกไหม้ตั้งกับตั้งกับกับก็ตาม ทุกข์เท่าไรยอมรับว่าทุกข์ แต่ไม่ยอมสูญคือจิตดวงนี้ ที่นี้เวลาพลิกเข้าไปทางความดี พ้นจากความชั่วทั้งหลายมา

เป็นลำดับลำดับ ฟาดจนกระทั่งถึงขั้นอรหัตตอรหัตต์ นี้เรียกว่าหมดละ สมมุติหมดแล้วก็ เป็นธรรมชาติเสีย สุกุญที่ไหน จิตดวงนี้ไม่สุก

จากความเลวร้ายที่สุดของมันที่ลงไปถึงนรกอเวจี ขึ้นสูงสุดได้แก่ความบริสุทธิ์ ใจ เข้ากันได้กับนิพพานแล้วก็ เป็นธรรมชาติ จิตดวงนี้เป็นธรรมชาติแล้วอยู่ในร่าง เช่น อย่างพระอรหัตต์จิตของท่านเป็นธรรมชาติแล้วสุกไปไหน รู้ชัด ๆ ทั้งที่ครองร่างอยู่นั้น ว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติโดยสมบูรณ์แล้ว เรียกว่านิพพานทั้งเป็น สอุปาทิเสสนิพพาน ลี้นกิเลสแต่ยังครองชั้นธออยู่คือพระอรหัตต์ ออุปาทิเสสนิพพาน ลี้นกิเลสแล้วด้วย ละชั้นธอ แล้วด้วย ไปนิพพาน

ชาวพุทธเราส่วนมากเหมือนว่าสุดเอื้อมหมดหวัง อย่างนี้จะถ้าจะไปทางดิบทาง ดิกลายเป็นเรื่องสุดเอื้อมหมดหวังไป ท้อแท้อ่อนแอไม่ยากปฏิบัติ สวากขาโต ว่าใน ภควตา ธมฺโม หรือสวากขาตธรรม ใครเป็นคนตรัสไว้คำนี้ เป็นตาสีตาสาหูหนวกตา บอดตรัสไว้หรือ ศาสดาองค์เอกเป็นผู้ตรัสไว้สอนไว้ รู้แล้วอย่างแจ่มแจ้งโลกวิทูมา สอนผิดไปไหน ไม่ผิด เป็นปัจจุบันตลอดเวลาขอให้ปฏิบัติเถอะ เมื่อปฏิบัติตามรอยที่ สวากขาตธรรม คือเป็นแนวทางที่ตรงแนวต่อมรรคผลนิพพาน เรียกว่า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว ไม่ผิด เอ้า ก้าวตามนี้แล้วก็ถึงนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านถึงกัน พระอรหัตต์ทั้งหลายท่านถึงกัน ไปทางสายนี้ละ ไม่มีคำว่าครีว่าล้าสมัย ทาง สายนี้ตรงแนวตลอด จากจุดนี้ถึงจุดสุดท้ายคือพระนิพพาน

ธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนได้อย่างแม่นยำ เราถือพุทธศาสนาขอให้เอาจริง เอาจังเกิด ในปัจจุบันนี้พระอรหัตต์มีอยู่น้อยเมื่อไร แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท่านจะออก ประกาศไว้ วงภายในของท่านรู้จักกัน องค์ไหนถึงไหน ๆ แล้วรู้จักกัน พระอรหัตต์ในสมัย ปัจจุบันของเรามีน้อยเมื่อไร ส่วนมากจะอยู่ตามป่าตามเขา ที่อยู่ในสังคมอย่างนี้มีน้อย มาก ท่านอยู่ในป่าในเขาเสียมากต่อมาก เรียบ แต่ในวงในของท่านรู้จักกันหมด องค์ไหน ถึงขั้นไหน ๆ รู้ นั้น ครีที่ไหน ธรรมะพระพุทธเจ้าเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้ว ไม่มีคำว่าครีว่าล้าสมัย มันครีมันล้าสมัยแต่กิเลสเหยียบหัวใจของเราเท่านั้นแหละ

อะไรก็สุดเอื้อมหมดหวังถ้าเป็นของดี ถ้าเป็นของชั่วแล้วคว่ำมับ ๆ เร็วยิ่งกว่าลิง นั้น มันก็ได้แต่สมบัติลิงมาละชิ เข้าใจไหม สมบัติของคนสมชื่อสมนามว่าเป็นมนุษย์นี่ คือธรรมอันเลิศเลอมันจะไม่ได้นะ ส่วนมากท่านผู้อยู่ในป่าละทรวงธรรมเหล่านี้ไว้ ท่าน เรียบ ๆ ของท่านแต่รู้ภูมิภายในของท่าน พวกปฏิบัติด้วยกันรู้จักกัน เพราะไปมาหาสู่กัน อยู่เสมอ ถึงไม่ไปก็ตามเรื่องราวมาถึงกัน ๆ ตลอด เวลาเข้าถึงกันแล้วพูดออกบับ ๆ หา ที่ค้านกันไม่ได้

ยกตัวอย่างอย่างท่านสิงห์ทอง นี้ สุขทวีปัสสโก คือรู้อย่างสงบเงียบ เรียบไปเลย ท่านเองท่านก็มาเล่าให้ฟังถึงได้พูดกัน เราก็เป็นคนฟังเองด้วยหูของเรา ท่านดำเนินวิธีการของท่านเดินไปเราฟังไปๆ ถูกต้องโดยตลอด ตลอดจนกระทั่งถึงที่สุด แต่ไม่บอกขณะที่แสดงความสิ้นกิเลส ไม่เป็นขณะที่องค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในสถานที่นั้นๆ เวลาเท่านั้น อิริยาบถยืนหรือเดินหรือนอนนี้บอกไว้หมดเลย นี่คือบอกขณะที่ไม่บอกขณะแล้วหมดไปๆ เป็นสุขทวีปัสสโก รู้อย่างสงบเงียบไปเลย อย่างท่านสิงห์ทองท่านก็มาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดขีดของธรรม ไม่มีที่ค้ำ เราก็บอกเราค้ำไม่ได้ ไม่ค้ำ ก็ยกให้เป็นประเภท สุขทวีปัสสโก รู้อย่างเงียบไปเลย

เทววิโซ ฉพภิกขุญญ จตฺตปฏิสัมภิตํปตฺโต มีขณะทั้งนั้น ขณะบรรลุธรรมมี แต่สุขทวีปัสสโกไม่มีขณะ อย่างท่านสิงห์ทองนี้ท่านบอกว่าไม่มี ไม่ปรากฏเลย หมดไปๆ แล้วหมดไปเลย แล้วหาที่สงสัยก็ไม่ได้ จะหาที่ไหนมันก็ปรากฏว่าพออยู่ในใจนี้หมดแล้วเวลาท่านเล่าให้ฟัง แต่ไม่มีขณะ เราฟังแล้วหาที่ค้ำไม่ได้ เราก็ยกเข้าในสุขทวีปัสสโก สุขทวีปัสสโก นี้เวลาท่านตายแล้ว ตกเครื่องบินตาย อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ ประกาศขึ้นมาแล้ว ลงอัฐิกลายเป็นพระธาตุนั้นละคือพระอรหันต์โดยแท้ อัฐินี้มาบอกชัดเจน ตายแล้วกลายเป็นพระธาตุ

ท่านสิงห์ทองนี้ก็เป็นพระธาตุ ท่านจวนก็เป็นพระธาตุตกเครื่องบินตาย สององค์นี้อัฐิกลายเป็นพระธาตุ แน่อย่างนั้นแหละ แต่ท่านจวนไม่ได้คุยกัน ท่านเป็นขณะส่วนมากเป็นขณะที่เป็นเรียบๆ ไปเลยเป็นประเภทสุขทวีปัสสโก สุขทวีปัสสโก พวก เทววิโซ ฉพภิกขุญญ จตฺตปฏิสัมภิตํปตฺโต นี้เป็นขณะๆ สิ้นเมื่อไรรู้ในขณะเป็นขณะๆ มีอยู่ ๔ ประเภท สุขทวีปัสสโก เทววิโซ ฉพภิกขุญญ จตฺตปฏิสัมภิตํปตฺโต อรหันต์ ๔ ประเภท จะบรรลุประเภทใดก็เป็นประเภทที่สิ้นกิเลสเป็นอรหันต์สมบูรณ์แบบด้วยกันหมดเลย ใน ๔ ประเภทนี้ท่านก็บอกไว้

อย่างที่เงียบๆ ไปเลย เงียบไปเลยๆ อย่างที่ท่านสิงห์ทองเล่า ก็เป็นประเภทสุขทวีปัสสโก เงียบไปเลยจนหายสงสัย เราเองก็ไม่มีที่ค้ำ เราก็บอกเราไม่มีที่ค้ำ การดำเนินของท่านตลอดจนถึงที่สุดที่ว่าหายสงสัยนั้นมันก็เป็นเช่นเดียวกับผู้มีขณะ พอถึงขั้นนั้นปั๊บแล้วเป็นขณะขึ้นมาก็เป็นแบบเดียวกัน ผู้ไม่เป็นขณะเมื่อถึงที่สุดแล้วก็เป็นอย่างเดียวกัน อย่างท่านสิงห์ทองไม่เป็น ท่านก็บอกไม่เป็น หายไปเลยท่านวางนั้นนะหมดไปๆ แล้วหายไปเลย จะหาที่ไหนอีกก็ไม่ได้ ท่านเสาะแสวงหาแก๊กิเลสตัวไหนก็ไม่มีท่านวางนั้นนะ เรียกว่ามันพออยู่ในใจหมดท่านว่า และเราก็ไม่มีที่ค้ำท่านเล่าไป

เวลาท่านตายอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุ นั่นก็เป็นอย่างนั้น อันนี้ไม่มีขณะ นอกนั้นมิใช่ขณะ ส่วนมากต่อมากมีขณะ บรรลุธรรมด้วยอิริยาบถใด สถานที่ใดๆ บอก

องค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นที่นี้ก็คือมีขณะบอก ถ้าไม่มีขณะก็ไม่ทราบ อย่างพระอนันท์ก็ อิริยาบถ ๔ เอนลงไปนี่กำลังว่าจะนอน เพราะพระพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้วันทำสังคายนา จิตใจมันก็ไปเกาะอยู่ที่จะตรัสรู้ธรรมวันสังคายนา จิตไปอยู่นั้น มีแต่ความหวังๆ ปัจจุบันงานที่จะแก้กิเลสไม่มี ก็มีแต่ว่าจะบรรลुธรรม ที่นี้พอจวนสว่างแล้ว อ้าว พระพุทธเจ้าว่าเราจะได้ตรัสรู้ในวันทำสังคายนา ทำไมจึงไม่ตรัสรู้มา คำพระพุทธเจ้าไม่เคยมีสองว้างนั้น เชื่อแนในคำนั้น

ที่นี้เมื่อมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ทำความเพียรทั้งคืนวันนั้น ก็เลยทอดธุระ นี่ละ ตอนทอดธุระนะ โอ้ พักสักหน่อยเถอะจะตายแล้วแหละ พอเอนลงทางนี้จะถึงหมอนก็ ยังไม่ถึง เรียกว่าอิริยาบถ ๔ ยืนก็ไม่ไซ่ นิ่งก็ไม่ไซ่ นิ่งก็เอน นอนก็ไม่ไซ่ยังไม่ถึง หมอน นั้นละอยู่ในระหว่างนั้น พอเอนก็ผางขึ้นเลย พระอนันท์ตรัสรู้ธรรม ตื่นเข้ามา ก็เพราะจะทำสังคายนา ๕๐๐ องค์ เอาไว้ ๑ องค์ ๔๙๙ ยังเหลืออยู่องค์ ๑ เอาไว้สำหรับ พระอนันท์ พระอนันท์จะต้องได้ตรัสรู้ในวันทำสังคายนาเป็นองค์ที่ ๕๐๐

พอวันนั้นมาท่านก็มุ่งแต่ว่าจะตรัสรู้ๆ ธรรม จิตมันออกข้างนอก พอทอดธุระ ปีบ จะนอนเพราะเอนแล้วนี่ พบเดียวเท่านั้นบรรลุธรรมแล้ว นั้นละทอดธุระ จิตเป็น ปัจจุบันแล้วนั้น ที่มุ่งนั้นมุ่งนี้ยังไม่สำเร็จนะ คือจิตจะเข้าถึงขั้นสำเร็จจะปล่อย ทั้งหมดเลย ไม่มีงานใดประจำจิตเวลานั้น งานทำความเพียรอย่างใดๆ หหมด เป็นงาน อุเบกขา วางเป็นกลางๆ ไม่ทำงานอะไรเลย นั้นละขึ้นเวลานั้น นี่จิตพระอนันท์ก็ทอด ธุระหมดแล้วปล่อยวางหมดแล้วเอนลง ผางขึ้นเลย นั้นเรียกว่าทอดธุระ

เข้ามาก็เป็นองค์ที่ ๕๐๐ ทำสังคายนามีแต่พระอรหันต์ ๔๙๙ องค์เป็นพระ อรหันต์ทำสังคายนาร้อยกรองธรรมวินัย ยังขาดพระอนันท์องค์เดียว เอาช่องนี้ไว้ช่อง หนึ่งสำหรับพระอนันท์ พระพุทธเจ้าก็ว่าพระอนันท์จะได้ตรัสรู้ธรรมในวันทำ สังคายนา พอตีวันนั้นจวนสว่าง ท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากทอดธุระ พอเอนกายว่า จะพักสักนิดหนึ่ง พอเอนทอดธุระหมดแล้วนี่จิตเป็นกลาง ผิงขึ้นในเวลานั้นเลย เป็น อิริยาบถ ๔ จะนั่งหรือยืนก็ไม่ไซ่ จะนอนก็ไม่ไซ่ พอเอนอย่างนี้ยังไม่ถึงหมอนก็ไม่ เรียกว่านอน พอเอน อิริยาบถ ๔ พระอนันท์

ทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ ๑๑,๐๓๗ กิโลกรัม เท่ากับ ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลกรัม หลังจากมอบแล้วได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ได้ อีก ๕๗๐ กิโล ๔๘ บาท ๓๑ สตางค์ ได้เพิ่มเข้าอีก รวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและ ยังไม่ได้มอบ เป็นทองคำ ๑๑,๖๐๘ กิโล ๑๕ บาท ๔๒ สตางค์ ทองคำเราได้รวม ทั้งหมดมาถึงเมื่อวานนี้ ได้ทองคำ ๑๑,๖๐๘ กิโล ๑๕ บาท ๔๒ สตางค์ ทองคำได้เยอะ อยู่ระคราวนี้ระ ทองคำเอาเข้าคลังหลวงคราวนี้ได้เยอะอยู่

(เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมสงฆ์และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินตราที่มีการเคลื่อนไหว ที่จะเข้ามาเงินในคลังหลวงไปใช้เจ้าคะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และก็สมาชิกสภานิติบัญญัติ รองประธานสภาทนายความ และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินในคลังหลวง ได้ใจความสรุปดังนี้เจ้าคะ เป็นการเสี่ยงที่จะนำเงินทุนในคลังหลวงไปทำการลงทุนตามกระแสโลก เพราะถ้าได้ประเทศไทยก็พอรอด แต่ถ้าเสียเงินหมุนพันธบัตรจะลดลงไป และจะทำให้เสียหายต่อเงินบาท เงินบาทอาจจะลดค่าลง และกลายเป็นเงินงต๋กไปในที่สุดเจ้าคะ การเปลี่ยนกฎต่างๆ เกี่ยวกับเงินคลังหลวงจะทำต่อเจตนาเดิมของบรรพบุรุษ เพราะว่าบรรพบุรุษต้องการเก็บเงินคลังหลวงนี้ไว้ให้มั่นคง หรือว่าให้เพิ่มพูนไปตลอดรุ่นลูกรุ่นหลาน สมดังคำเทศน์ที่พระหลวงตาได้เทศน์ไว้ว่า คลังหลวงนี้เป็นหัวใจของไทยทั้งชาติ ถ้าสิ้นคลังหลวงไปแล้ว ปวงคนไทยก็คงจะสิ้นชาติ สิ้นสมบัติพิสดาน สิ้นศาสนา สิ้นแผ่นดินสิ้นวงศ์กษัตรา สิ้นพสุธาอาศัยมาหลายร้อยปี คลังหลวงเป็นหัวใจไทยทั้งชาติ หนุนเงินบาทรวมทองคำอยู่ที่นี้ ฟังให้จำจำฝังใจไว้ให้ดี สมบัตินี้เป็นของเราทุก ๆ คนเจ้าคะ)

เออพอใจ ความรู้ความเห็นของเรายังคงเส้นคงวาอยู่ไม่เคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าค้าน อะไรกล้าค้าน ได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วออก ๆ ไม่ใช่ตันเดาออกพิจารณา ๆ แล้ว เหมาะสมตรงไหนจะออกตรงนั้นปึบ นี่ก็เหมาะสมอย่างที่ว่านี้ให้เอาไว้ออย่าเอาออก เอาธรรมละเข้าพิจารณา ถ้าเอาโลกพิจารณามันไม่แน่นอน ว่าแต่จะร้ายราย ๆ จมก็มีเข้าใจไหมละ ถ้าเอาธรรมเข้าพิจารณาแล้วจะเหมาะสมตลอดไป นี่เราก็เอาธรรมเข้าพิจารณา แล้วบอกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย โดยถือธรรมเป็นหลักเกณฑ์ เราก็ทำมาอย่างนั้น ก็เหมาะสมอยู่แล้ว เอละพอใจ (ขอผลานิสงส์ผลบุญที่ลูกศิษย์ทั้งหลายได้กระทำมา จงมาปกป้องคลังหลวงให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไปด้วยเทอญ) เอ้อ พอใจ เอละ

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

และเครือข่ายทั่วประเทศ